

สรุปข่าว สธ.ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ มติชน คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์</p> <p>ไทยโพสต์</p>	<p>การสรรหาเลขาธิการสปสข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ดสปสข. กล่าวว่า ได้รายชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสปสข.ครั้งใหม่ครบ 5 คนแล้ว ประกอบด้วย 1.นายวรากรณ์ สามโกเศศ อดีต รมช.สธ. เป็นผู้แทนจากรมว.สธ. 2.นายโกวิทชัย มีภรณา ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 3.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ผู้แทนอปท. 4.นางสมศรี วัฒนไพศาล อธิบดีอัยการภาค 7 ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ และ 5.นางทัศนยา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ผู้แทนวิชาชีพด้านสาธารณสุข จากนั้นจะลงนามคำสั่งแต่งตั้งก่อนดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยจะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.-16 ก.ย.นี้</p> <p>โดยที่เลือกนายวรากรณ์เป็นผู้แทน รมว.สธ. เพราะเห็นว่าเป็นคนกลางที่ดี ส่วนใครจะเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ ทั้งหมดจะพิจารณาคัดเลือกกันเอง</p> <p>-เสนอข่าว ผลจากกลุ่มเอ็นจีโอปฏิเสธที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสข.ใหม่อีกรอบ ทำให้ทางบอร์ด สปสข.ต้องหาตัวแทนจาก อปท.มาเป็นกรรมการแทน และสำหรับ ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี เป็นนักวิชาการเฝ้าระวังด้านยา ซึ่งนับว่าเป็นเอ็นจีโอสายหนึ่ง</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์แอนติบอดี</p>	<p>ร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอว่า น่าสนใจปฏิริยาจากรัฐบาล และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการจัดทำร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับแก้ไข) ที่จะเพิ่มเรื่องอะไรอีก หลังจากการพูดถึงประเด็นการแยกเงินเดือนบุคลากรออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว ส่วนข้อเสนอ "ร่วมจ่าย" ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน ทั้งวิธีการร่วมจ่ายและจำนวนเงิน ซึ่งหากรีบเร่งเสน่อออกมาในช่วงนี้ น่าจะได้รับการคัดค้านมาก เนื่องจากทั้งนพ.ปิยะสกลและนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เคยยืนยันก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ยุ่งกับระบบหลักประกันสุขภาพ ขณะที่นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. มีการเรียกโรงพยาบาลขาดทุนระดับ 7 เข้าให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการ สนช. โดยระบุว่า ขาดทุนเพราะงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นความคิดที่มีมาตั้งแต่เริ่มโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค แต่จากการตั้งกรรมการหาคำตอบในเชิงวิชาการหลายครั้งพบว่า มีสาเหตุอื่นนอกจากงบบัตรทองด้วย เพราะมีโรงพยาบาลอีกมากที่ไม่ได้ขาดทุน</p> <p>สัญญาณดังกล่าวอาจส่งผลถึงความเปลี่ยนแปลงพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้เป็นไปในทิศทางที่กลุ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลใหญ่ในกระทรวงต้องการมากยิ่งขึ้น เพราะหลังประมุขตีร่างรัฐธรรมนูญผ่าน รัฐบาลจะกล้าตัดสินใจมากขึ้น</p>
<p>มติชน คอลัมน์คนตามข่าว</p> <p>ข่าวสด คอลัมน์ข่าวทะเลคน</p>	<p>แต่งตั้งผู้บริหาร</p> <p>-เสนอประวัติ นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคนใหม่ อายุ 59 ปี เคยเป็นรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ผู้ตรวจราชการกระทรวง, รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการเครือข่ายนักกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายระดับกระทรวง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงสาธารณสุข (คตป.) คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)</p> <p>-เสนอประวัติ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีควบคุมโรคคนใหม่ เกิดเมื่อ 19 เมษายน 2501 ดำรงตำแหน่งสำคัญในกรมการแพทย์ อาทิ ผอ.สถาบันพยาธิวิทยา, ผอ.โรงพยาบาลราชวิถี, รองอธิบดีกรมการแพทย์และผอ.สถาบันร่วมผลิตแพทย์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง, อธิบดีกรมอนามัย, อธิบดีกรมสุขภาพจิต จะเกษียณในอีก 2 ปีข้างหน้า</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์ hfocus</p>	<p>ปัญหาอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นายสมบัติ ชูเถื่อน เลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กล่าวว่า จากผลการประชุม อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ผ่านมา มีมติให้กำหนดอัตราตำแหน่ง นวก.สธ. ใหม่ 627 อัตรา โดยเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งอื่น เช่น เปลี่ยนตำแหน่ง นวก.สธ.ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งเป็นนักรังสีการแพทย์ ทำให้กระทบต่อคนที่มาสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเข้าตำแหน่ง นวก.สธ. ในวันที่ 27 ส.ค. ประมาณ 820 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (จพ.) 80 ราย และเป็นการเลือกปฏิบัติในการดูแลบางวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ (23 ส.ค.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมหมออนามัย และมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ให้ยกเลิกมติดังกล่าว</p> <p>-ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรมผอ.รพ.สต. (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในวันที่ 26 ส.ค. จะไปขอคำชี้แจงในที่ประชุมกลุ่มวิชาชีพ โดยกลุ่ม ผอ.รพ.สต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมยื่นหนังสือคัดค้านมติ อ.ก.พ.สธ.ในวันดังกล่าวด้วย</p> <p>-ขณะที่ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ได้มีหนังสือถึงชมรมต่างๆ ที่เรียกร้องกรณีนี้ว่า ตำแหน่งอัตราของ นวค.สธ.และจพ.เป็นเรื่องสืบเนื่องจากมติ ครม. ที่อนุมัติอัตราตำแหน่งกว่า 3 หมื่นตำแหน่ง แบ่งเป็น 3 ครั้ง ครั้งละ 7,547 อัตรา โดยกรณีนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ผูกพันอยู่ จึงมีการขออนุมัติต่อ โดยแต่ละตำแหน่งจะมีสัดส่วนของแต่ละวิชาชีพ ซึ่งกรณีนวค.สธ.และจพ.นั้น ครม.อนุมัติเฉพาะตำแหน่งปริญญาตรี ซึ่งเข้าข่ายเพียงตำแหน่ง นวค.สธ.เท่านั้น และเดิมจะได้เพียง 205 อัตรา แต่ สธ.จัดสรรเพิ่มอีก 205 อัตรา รวมเป็น 410 อัตรา ส่วนการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับความจำเป็น เช่น นักรังสีทางการแพทย์ ที่มีรพ.อีกกว่า 100 แห่งขาดแคลน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขออัตราตำแหน่งเดิม โดยจะมีการสอบอีกกว่า 800 อัตรา ยืนยันผู้ที่สอบได้มีตำแหน่งแน่นอน</p> <p>ขณะนี้ได้ให้กลุ่มบริหารบุคคลรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงกรณีข้อเรียกร้องให้ทบพว.มต.อ.ก.พ.กระทรวงฯ แล้ว อยู่ระหว่างการรอลงนามโดยปลัด สธ. โดยจะส่งหนังสือชี้แจงไปยังกลุ่มที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้ทั้ง 2 กลุ่ม ดังนั้นขอให้หน้าคำในหนังสือฉบับนี้ไปแจ้งข้อเท็จจริงให้ถูกต้องด้วย เพื่อไม่ให้เกิดกระแสจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน</p> <p>ทั้งนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับจัดสรรตำแหน่งบรรจุขอให้ถามมาที่กระทรวงโดยตรง ซึ่งผู้บริหารได้จัดการประชุมทุกเดือน ไม่ควรไปกระจายข่าวจนเกิดความเข้าใจผิด ยืนยันว่าผู้บริหารมีความเป็นกลางในการจัดสรรตำแหน่งบรรจุให้กับบุคลากรทุกกลุ่ม</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์	<p>เยียวยาเหยื่อระเบิดภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการวางระเบิดและการวางเพลิงในพื้นที่ 7 จว.ภาคใต้ ว่า มีผู้เสียชีวิต 4 รายเป็นคนไทยทั้งหมด ได้รับบาดเจ็บ 37 ราย เป็นคนไทย 26 ราย ต่างชาติ 11 ราย เดินทางกลับประเทศแล้ว 10 ราย ยังพักรักษาตัวอยู่ 1 ราย กรณีเสียชีวิตได้รับเงินเยียวยา 1,180,000 บาท ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ ความช่วยเหลือเป็นไปตามระดับความรุนแรง ค่ารักษาพยาบาลรัฐดูแลให้ มีกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพ รวมถึงได้รับค่าขาดอาชีพ ไร่การงาน เงินทำขวัญ อีกจำนวนหนึ่งจากกองทุนต่างๆ อาทิ ก.พัฒนาสังคมฯ ก.ยุติธรรม ก.มหาดไทย ขณะที่ชาวต่างชาติจะได้ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในส่วนของญาติที่เดินทางมาดูแลเพิ่ม หลังจากนั้น หากมีความเดือดร้อนเสียหายหรืออาการบาดเจ็บหนักขึ้น สามารถแจ้งผู้ว่าฯ เพื่อสงเคราะห์เพิ่มเติมต่อไป และขอให้ปิดบัญชีสรุปการเยียวยาภายในสิ้นเดือนส.ค.นี้ ส่วนกรณี 7 ราย จากผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุราชประสงค์ ยังไม่ได้รับการเยียวยาให้สร.ตรวจสอบไปแล้ว พบว่าทั้งหมดยังไม่แจ้งขอความช่วยเหลือ</p>
เว็บไซต์ Hfocus	<p>สิทธิประกันสังคม</p> <p>-เสนอข่าว นายวันเสาร์ ไชยกุล ผู้จัดการศูนย์ญาณการ แห่ลงเรียนรู้คนพิการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการย้ายสิทธิประกันสุขภาพ เปิดเผยว่า ประกันสังคมให้สิทธิดีกว่าบัตรทอง โดยรพ.ที่รักษาจากสิทธิประกันสังคมแจ้งว่า ไม่พร้อม-ยาไม่พอ</p>
ข่าวสด,มติชน, โพสต์ทูเดย์,เดลินิวส์, ไทยรัฐ,กรุงเทพธุรกิจ	<p>ประกันภัยนักท่องเที่ยว</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังการประชุม คณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติหลักการทำประกันภัยนักท่องเที่ยว โดยนางบรายได้ค่าธรรมเนียมมิวซ่าจากกระทรวงการคลังมาเป็นค่าเบี้ยประกัน เพื่อไม่ให้กระทบกับรายได้ของภาครัฐ เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ได้จากนักท่องเที่ยวโดยตรง โดยจะมอบหมายให้รมว.การท่องเที่ยวฯ และ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ทารือกับกระทรวงการคลังก่อนเสนอต่อกรม.ต่อไป นอกจากนี้ ในที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอให้ของบประมาณค่าธรรมเนียมมิวซ่าส่วนหนึ่งมาทำประกันภัยค่ารักษาพยาบาล กรณีนักท่องเที่ยวเจ็บป่วยในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย คิดค่าเบี้ยประกันอยู่ที่หัวละ 50 บาท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์,ไทยรัฐ,มติชน, ผู้จัดการรายวัน360 องศา	<p>อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า การลงทุนกลุ่มกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) มีผู้ยื่นขอรับส่งเสริมลงทุนมูลค่ารวม 5,100 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 252% ทั้งนี้ กิจการที่ BOI ได้อนุมัติไปแล้วที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการผลิตเลนส์แก้วตาเทียม ใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นต้อหินหรือต้อกระจก ซึ่งเป็นโครงการของผู้ประกอบการไทย นำผลการวิจัยมาพัฒนาร่วมมือกับ สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาผลิตเชิงพาณิชย์ เป็นครั้งแรกที่มีการผลิตเลนส์แก้วตาเทียมในไทย มีกำลังผลิตปีละประมาณ 50,000 ชิ้น คาดว่าจะเริ่มผลิตออกสู่ตลาดได้ในช่วงเดือนม.ค. 61 ใช้ในประเทศมากกว่า 80%</p>
คมชัดลึก มติชนออนไลน์	<p>เกณฑ์ปรับปรุงร้านขายยา</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. และโฆษก อย. กล่าวถึงกรณีกฎกระทรวงการขออนุญาตและการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 กำหนดให้ร้านขายยาเก่าปรับปรุงร้านให้ได้ตามเกณฑ์ ภายใน 8 ปี แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย และสมาคมร้านขายยา ทำหนังสือถึงเลขาธิการ อย. ขอให้เลื่อนเกณฑ์การหาเภสัชกรประจำร้านออกไปเป็นระยะสุดท้าย คือปีที่ 8 หรือภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 จนมีเภสัชกรบางกลุ่มออกมาคัดค้านนั้น ว่า</p> <p>การต้องมีเภสัชกรประจำร้าน เพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา ทุกร้านต้องปฏิบัติตาม โดยร้านขายยาที่เปิดใหม่ต้องทำตามทันที ส่วนร้านขายยาที่เปิดมาก่อนหน้านี้ ให้ระยะเวลาในการปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์ภายใน 8 ปี ซึ่งขณะนี้มีความเห็นแตกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก อาทิ ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย อยากให้กรมมีเภสัชกรประจำร้านเป็นเกณฑ์ที่จะต้องทำให้ได้ในช่วงระยะสุดท้ายคือ 8 ปีตามที่กำหนด ส่วนอีกกลุ่ม เช่น สภาเภสัชกรรม เภสัชพ่อมวลชน อยากให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพราะถือเป็นการคุ้มครองประชาชน จึงต้องมาหารือในคณะกรรมการยาว่าจะกำหนดให้มีเภสัชกรประจำร้านในปีไหน คาดว่าจะมีการหารือในเร็ว ๆ นี้</p>
ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1	<p>สข.ขอให้ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยผ่านสื่อสังคม</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึง ปัญหาการใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน โปสต์ภาพและเรื่องราวต่างๆ โดยไม่ได้กลั่นกรอง ว่า ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยเฉพาะเรื่องอ่อนไหวอย่างปัญหาสุขภาพ ยกตัวอย่าง แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ นำผลการตรวจ รูปภาพผู้ป่วย หรือบันทึกภาพและเสียงขณะรักษา ไปเผยแพร่และแชร์ส่งต่อตามสังคมออนไลน์ เป็นการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่น มีความผิดตามมาตรา 7 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550</p> <p>นพ.พลวรรณ์ วิฑูรกลชิต ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความเห็นที่ กรณีดังกล่าวมีทั้งประโยชน์และโทษ บางครั้งอาจแชร์เพื่อขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วน แต่ก็มิใช่เสียคือลงไปแล้วไม่สามารถลบออกได้ จึงควรใช้วิจารณญาณและจิตสำนึกก่อนแชร์ ขณะที่ ดร.ผ่องพักตร์ ทิพย์พันธ์ กรรมการสภาการพยาบาล มองว่า ในโลกออนไลน์ควรต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจน แม้จะนำข้อมูลนั้นไปศึกษา ก็ควรต้องขออนุญาตจากคนไข้หรือญาติก่อน</p>
เดลินิวส์ ไทยโพสต์	<p>สธ.ประเมินอาหารปลอดภัยชัยภูมิ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาจังหวัดต้นแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ที่จ.ชัยภูมิ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยเป็น “ครัวของโลก” ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีความสามารถควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย โดยปี 2559 มีเป้าหมายพัฒนาจังหวัดต้นแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ใน 4 ภาค</p>
สยามรัฐ	<p>บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดี กรม สบส. เตือนรพ.เอกชนที่จัดบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่พนักงาน นักศึกษา ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานทั้งเครื่องมือแพทย์ บุคลากร พร้อมแนะนำผู้ประกอบการก่อนทำสัญญาจ้าง ให้ตรวจดู 2 หลักฐานสำคัญ คือ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตดำเนินการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
Local Press Release	<p>ดูแลสุขภาพจิตเด็กถูกลักพาตัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง กรณีพบเด็กชายที่ถูกลักพาตัวไปเกือบ 3 ปี ว่า ได้มอบหมายให้ทีมสุขภาพจิตเตรียมพบเด็กและครอบครัว เพื่อดูแลประเมินสภาพจิตใจของเด็ก และวางแผนให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ตลอดจนแนะนำแนวทางการดูแลให้ครอบครัว</p> <p>ด้าน พญ.พรพิมล วิบุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และโฆษก สธ. กล่าวว่า สิ่งที่น่าห่วงที่สุด คือ สภาพจิตใจเด็ก จึงขอแนะนำให้ครอบครัว เพื่อนบ้าน ครู และเพื่อนๆ ที่โรงเรียน ปฏิบัติกับเด็กเหมือนปกติ ใส่ใจ เข้าใจ และให้กำลังใจ หลีกเลี่ยงการขูดคู้ ส่วนสื่อมวลชนต้องไม่ละเมิดสิทธิของเด็ก ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546</p>
แนวหน้า	<p>โครงการวิกฤติโรคหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว กทม.ร่วมประชุมวิชาการและสรุปผลโครงการ “วิกฤติโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” ซึ่งมีสสจ. รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรพ.เอกชน ร่วมประชุม โดยปีนี้มีแผนพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขกทม. 4 ศูนย์คือ ศูนย์ฯ 15, 41, 48 และ 56 ให้เป็น “ซูเปอร์คลินิก” เปิดบริการตรวจรักษา 4 ด้าน คลินิกเด็ก/ตา/กายภาพบำบัด/แพทย์ทางเลือก ก่อนจะขยายต่อไปใน ส่วนของคลินิกผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>ต้นข้าราชการซื้อประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายอานนท์ วังสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เผยอยู่ระหว่างเสนอรัฐบาล ในการปรับงบประมาณ ในการรักษาพยาบาลข้าราชการที่ตั้งไว้ปีละ 6 หมื่นล้านบาท ให้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบของการซื้อประกันสุขภาพให้กับ ข้าราชการ เนื่องจากรัฐไม่มีระบบตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลเหมือนประกัน มั่นใจว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของรัฐ โดยข้าราชการได้รับสิทธิรักษาพยาบาลเหมือนเดิม</p> <p>ด้านแหล่งข่าวจากกรมบัญชีกลาง เผยว่า เคยมีแนวคิดนำระบบประกันมาใช้ แต่ขณะนี้สามารถคุ้มค่าใช้จ่ายให้ทรงตัวที่ 6 หมื่นล้านบาทต่อปี จึงยกเลิกแนวคิดดังกล่าว</p>
เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1	<p>เตือนเห็ดพิษ</p> <p>-เสนอบทความให้ความรู้เกี่ยวกับเห็ดพิษ จากเอกสารคำแนะนำ-คำเตือน เกี่ยวกับอันตรายของเห็ดพิษ ของชมรม เกษตรปลอดสารพิษ ได้แก่ 1.ไม่รับประทานเห็ดที่มีอายุน้อยเกินไปจนแยกแยะชนิดไม่ได้ 2.ไม่รับประทานเห็ดที่แก่จัดเกินไป ฝ่อ เน่า ยุบ เสียรูป จนจำไม่ได้ว่าเป็นเห็ดชนิดใด 3.ไม่รับประทานเห็ดที่มีสีฉูดฉาด กลิ่นหอมฉุน 4.ไม่รับประทานเห็ดที่หมวกเห็ดมีเกล็ด ครีบดอกด้านล่างและสปอร์ที่ร่วงหล่นมีสีขาว มีวงแหวน มีปลอก ดินตัน หรือลำต้นที่โคนอวบแน่นแข็ง 5.ไม่รับประทานเห็ดที่ไม่รู้จัก แม้มีแมลงหรือหนอนเจาะ เพราะแมลงหรือสัตว์บางชนิดกินเห็ดพิษได้</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบเห็ดพิษต่างๆ เช่น นำข้าวสารต้มกับเห็ด ถ้าเป็นพิษข้าวสารจะสุก ๆ ดิบ ๆ, ใช้ช้อนเงินคนต้มเห็ด ถ้าช้อนเงินกลายเป็นสีดำ, ใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ด ถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำ, ใช้หัวหอมต้มกับเห็ด ถ้าเป็นเห็ดพิษ หัวหอมจะเป็นสีดำ โดยระบุว่าไม่สามารถเชื่อถือได้ 100% จึงไม่ควรรับประทานเห็ดที่ไม่รู้จักเป็นอันขาด</p>
เว็บไซต์ Sanook.com เดลินิวส์	<p>ผู้ป่วยมีแมลงออกจากผิวหนัง</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวัฒน์ชัย กัณหาศิลา เวช 36 ปี อาศัยอยู่ ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ อ้างว่ามีแมลงตัวเล็กขนาดเท่าปลายไม้จิ้มฟันสีขาวและดำออกมาจากผิวหนังทั่วร่างกาย แพทย์ที่รพ.สต.และรพ.ชัยภูมิ ระบุว่า เป็นโรคผิวหนังและภูมิแพ้ ให้ยามาทาแก้คัน ออกยาขอให้สาธารณสุขจังหวัด หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยรักษา</p> <p>-ด้าน นพ.สมควร หาญพัฒนาชัยกูร นพ.สสจ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า น่าจะเป็นแมลงจำพวกตัวไรที่อาศัยอยู่กับสัตว์ข้างๆ บ้านพักผู้ป่วย และอาจมาจากผู้ป่วยไม่รักษาความสะอาดที่หลับนอน ทำให้แมลงที่กัดกินเลือดสัตว์จะเข้าทางผิวหนัง ซึ่งจะส่งตัวอย่างแมลงไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาภายใน 1-2 วันนี้ ขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปทำการตรวจวิเคราะห์โรค และชี้แจงให้คำแนะนำผู้ป่วยรักษาความสะอาดแผลและดูแลความสะอาดรอบๆ ที่อยู่อาศัย</p> <p>-นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น รอง ผอ.รพ.ชัยภูมิ กล่าวว่า ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญลงไปตรวจสอบ พบว่า ผู้ป่วยสุขภาพร่างกายไม่ดี ภูมิต้านทานโรคไม่ดี ทำให้มีผื่นขึ้นตามร่างกายและมีสะเก็ดผิวหนังหลุดออกมา ทำให้ตกใจคิดว่าเป็นแมลง และจากการนำเอาสะเก็ดผิวหนังที่หลุดออกมาส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังตรวจสอบ 2 ครั้ง พบว่า เป็นโรคสะเก็ดผิวหนังอักเสบ ซึ่งเกิดจากการดูแลตัวเองไม่ดี ดังนั้นจึงได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งแพทย์ผิวหนัง และจิตแพทย์ ลง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ไปให้ข้อเท็จจริงแก่ผู้ป่วย ญาติ รวมถึงคนในชุมชนแล้ว ซึ่งทุกคนก็เข้าใจดี</p> <p>-ส่วน พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบกรณีผู้ป่วยคิดว่ามีแมลงโผล่ออกมาจากผิวหนังตลอด ซึ่งมีหลายสาเหตุ ทั้งการเป็นโรคผิวหนัง เมื่อรู้สึกคันก็วิตกกังวลและเข้าใจว่ามีตัวอะไรอยู่ใต้ผิวหนัง ในทางจิตเวชถือว่าไม่ได้เป็นอาการรุนแรง สามารถรักษาได้</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>ขอความช่วยเหลือเด็กปานตา</p> <p>-เสนอข่าว นางวันดี บัวเจริญ อายุ 67ปี ชาว ต.เขาคระบุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ต้องเลี้ยงดู น้องมยุ (นามสมมุติ) เลहनวัย 5 ขวบเศษ ซึ่งป่วยมีปานตาเกือบรอบตัว ต้องทำการรักษาโดยการฉายแสงและผ่าตัดผิวหนัง แต่มีฐานะยากจน ขอผู้ใจบุญช่วยเหลือ</p>
<p>บ้านเมือง</p>	<p>รพ.สีขาว</p> <p>-เสนอข่าว รพ.บุรีรัมย์วางมาตรการป้องกันปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนัน เพื่อให้บุคลากรตระหนักตื่นตัว ร่วมกันสร้างสรรค์องค์กรปลอดภัยจากยาเสพติด เป็นรพ.สีขาว สนองนโยบายคสช.-รัฐบาล หากพบเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะมีโทษทั้งทางวินัยและกฎหมาย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>โรคอาหารเป็นพิษ</p> <p>-เสนอข่าว สคร. 12 จังหวัดสงขลา เผยช่วงฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ เสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษระบาด ขอให้สาธารณสุขจังหวัดเตรียมรับมือ</p>
<p>พิมพ์ไทย</p> <p>เว็บไซต์ เดลินิวส์</p>	<p>โรคเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักอนามัย เครือข่ายภาคประชาสังคม กรมควบคุมโรค ศ.วิจัยโรคเอดส์ สภาวิชาชีพไทย ผู้แทนสำนักงานเขต 50 เขต ศ.บริการสาธารณสุข 68 แห่ง องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ 20 แห่ง ร้านยาคุณภาพ 20 ร้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานมหกรรมสุขภาพเชิงรุก ดึงทุกภาคส่วนป้องกันเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว ที่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นายบรรณพล ทองวัย วัย 53 ปี อดีตอาสาสมัครทหารพราน ซี่งซาเล้งติดธงตราสัญลักษณ์และติดพระบรมฉายาลักษณ์เต็มคัน พร้อมประชาสัมพันธ์สู้ภัยเอดส์ เดินทางมาจากเพชรบูรณ์ โดยระบุว่า ทำมา 23 ปีแล้ว เดินทางมาแล้วทั่วประเทศ เพื่อชักชวนคนไทยร่วมจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติและทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์พิษภัยของโรคเอดส์และวิธีป้องกัน</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐ ออกคำเตือนให้สตรีที่กำลังตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่หาดไมอามี รัฐฟลอริดา หลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 5 ราย</p>

